



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

f กรมส่งเสริมการเกษตร  
y กรมส่งเสริมการเกษตร  
x กรมส่งเสริมการเกษตร  
s ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แปลงใหญ่ ลำไยหนองตอง	1	แปลงใหญ่ลำไยหนองตอง เชียงใหม่ ต้นแบบไม้ผลครบวงจร	สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
	2	กรมส่งเสริมการเกษตร ทิวเข้มแปลงใหญ่ลำไยหนองตอง จ.เชียงใหม่ ผุดต้นแบบไม้ผลครบวงจร กระจายการผลิตลดการกระจุกตัว จำหน่ายลำไยคุณภาพได้ราคาดี	ไทยรัฐ
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ทะเบียนเกษตรกร	3	เกษตรเขต 6 รณรงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาล	เดลินิวส์
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4	อ่างทอง เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	สวท.กาญจนบุรี
นันทบุรีการ์รันตี	5	นันทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรนดินนันทบุรีการ์รันตี” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต	News24Thailand
	6	นันทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แปรนดินนันทบุรีการ์รันตี” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต	ประชาไทนิวส์ออนไลน์
เกษตรมูลค่าสูง	7	กรมส่งเสริมการเกษตร เสริมแกร่ง ‘กล้วยไม้สมุทรสาคร’ ขับเคลื่อนนโยบาย 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง	มติชนสุดสัปดาห์
อื่น ๆ			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
	8	ธัญญาพาร์ค ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟ่ต์ทุเรียน”	นสพ.ข่าวสด
	9	ธัญญาพาร์ค ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟ่ต์ทุเรียน”	ibiznewsmedia.com



## สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

### แปลงใหญ่ลำไยหนองตอง เชียงใหม่ ต้นแบบไม้ผลครบวงจร



พื้นที่ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเกษตรกรมีการปลูกข้าวเป็นหลัก แต่เกิดสภาวะน้ำท่วมจึงปรับเปลี่ยนมาปลูกลำไย กระทั่งในปี 2561 จึงเริ่มรวมกลุ่มในรูปแบบของแปลงใหญ่ ปัจจุบันมีสมาชิก 154 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน 11 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตรวม 1,000 ตันต่อปี มีรายได้มากกว่า 120 ล้านบาท นอกจากนี้ทางกลุ่มมีการจัดกิจกรรมผ่านหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำชีวภัณฑ์ การตัดแต่งกิ่ง/ตัดแต่งข้อผล การเลี้ยงผึ้งช่วยผสมเกสร ระบบการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการทำเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP การตลาดออนไลน์ การสร้างรายได้เสริมในสวนลำไย (เลี้ยงปลา) และการบริหารจัดการกลุ่ม เป็นต้น โดยสมาชิกในกลุ่มเน้นการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตเองร่วมกับปุ๋ยเคมี ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ แปลงใหญ่ลำไยหนองตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการปลูกลำไยพันธุ์ฮีดอเป็นหลัก ซึ่งส่วนมากทำลำไยในฤดูและช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม เกษตรกรจะราดสารโพแทสเซียมคลอไรด์แรงเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการออกดอกลำไย ให้สม่ำเสมอ จากนั้นต้นลำไยจะออกดอกช่วงเดือนมกราคม ซึ่งกลุ่มเน้นการกระจายการผลิตลำไยให้ออกในหลายช่วงเพื่อลดการกระจุกตัวของผลผลิต นอกจากนี้ยังมีการปลูกลำไยพันธุ์สีชมพู ซึ่งเป็นลำไยพันธุ์พื้นเมือง มีเฉพาะที่ตำบลหนองตอง ประมาณ 600 ต้น ซึ่งผลผลิตมีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้มีราคาค่อนข้างสูง ประมาณกิโลกรัมละ 100 บาท ด้านการบริหารจัดการภายในสวนมีคลองเชื่อมด้วยระบบท่อระหว่างสระเก็บน้ำในสวนกับแหล่งน้ำชลประทาน แล้วต่อเข้าสปริงเกอร์ ซึ่งทางกลุ่มใช้สปริงเกอร์แบบ 100% มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยสมาชิกมีการเรียนรู้เกษตรแม่นยำผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครใช้โดรนทางการเกษตรเพื่อทดลองในพื้นที่ 2 ไร่ การใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์

ดิน ด้วยผสมปุ๋ยใช้เอง และมีหมอดินในพื้นที่ช่วยให้ค่าปรักษา มีสมาชิก YSF แปรรูปลำไย Freeze แปรรูปเป็นน้ำลำไย และตรวจดูแลแปลงเป็นประจำ ใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยเกล็ดตามความจำเป็น

แปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองตองส่งผลให้เกิดการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย เช่น การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนามาตรฐาน GAP การพัฒนาช่องทางการตลาด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองตองมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในส่วนของงานการดำเนินการตามหลักการของแปลงใหญ่ ด้านการลดต้นทุนการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตจากเดิม 14,000 บาทต่อไร่ เหลือ 9,300 บาทต่อไร่ จากการที่สมาชิกผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง และมีการใช้สารชีวภัณฑ์ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี ด้านการเพิ่มผลผลิต สามารถเพิ่มผลผลิตลำไย จากเดิม 800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านพัฒนาคุณภาพ ทุกแปลงได้รับมาตรฐาน GAP 100% ด้านการตลาด มีการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ Online และ Modern Trade และด้านการบริหารจัดการ สมาชิกมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และได้จดทะเบียนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ในอนาคต มีแผนขยายตลาดภายในประเทศ ขยายพื้นที่ปลูกลำไยพันธุ์สีชมพู และผลักดันสู่การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ (GI) และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร

“การดำเนินงานที่เข้มแข็งของแปลงใหญ่ลำไยอำเภอหนองสูง จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 แปลงใหญ่ไม้ผลนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบครบวงจร และสร้างแปลงเครือข่ายให้เป็นแปลงต้นแบบ ในโครงการการสร้างแปลงต้นแบบไม้ผลครบวงจร ปี 2567 จากการจัดลำดับจำนวนแปลงใหญ่ไม้ผล ตั้งแต่ปี 2559 – 2566 ซึ่งไม้ผล 4 ลำดับแรก ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด และมะม่วง ซึ่งแปลงใหญ่ไม้ผลใน 4 ชนิดนี้ บางแปลงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งมีความพร้อมที่จะเป็นแปลงต้นแบบไม้ผลครบวงจรได้ อีกทั้งภาครัฐได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการเกษตรด้วย BCG Model เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าภาคเกษตรบนฐานความหลากหลายของทรัพยากร มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร และมีความยั่งยืน”



กรมส่งเสริมการเกษตร ทิวเข้แปลงใหญ่ลำไยหนองตอง จ.เชียงใหม่ ผุดต้นแบบไม้ผลครบวงจร กระจายการผลิตลดการกระจุกตัว จำหน่ายลำไยคุณภาพได้ราคาดี



เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.67 นายรพีทัศน์ อุจน์จิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พื้นที่ตำบลหนองตอง อำเภอกหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเกษตรกรมีการปลูกข้าวเป็นหลัก แต่เกิดสภาวะน้ำท่วมจึงปรับเปลี่ยนมาปลูกลำไย กระทบในปี 2561 จึงเริ่มรวมกลุ่มในรูปแบบของแปลงใหญ่ ปัจจุบันมีสมาชิก 154 ราย ผลิตเฉลี่ย 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุน 11 บาทต่อกิโลกรัม ผลิตรวม 1,000 ตันต่อปี มีรายได้มากกว่า 120 ล้านบาท นอกจากนี้ ทางกลุ่มมีการจัดกิจกรรมผ่านหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำชีวภัณฑ์ การตัดแต่งกิ่ง/ตัดแต่งช่อผล การเลี้ยงผึ้งช่วยผสมเกสร ระบบการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการทำเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP การตลาดออนไลน์ การสร้างรายได้เสริมในสวนลำไย (เลี้ยงปลา) และการบริหารจัดการกลุ่ม เป็นต้น โดยสมาชิกในกลุ่มเน้นการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตเองร่วมกับปุ๋ยเคมี ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ แปลงใหญ่ลำไยหนองตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการปลูกลำไยพันธุ์อีดอเป็นหลัก ซึ่งส่วนมากทำลำไยในฤดูและช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เกษตรกรจะรูดสารโพแทสเซียมคลอไรด์แรงเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการออกดอกลำไยให้สม่ำเสมอ จากนั้นต้นลำไยจะออกดอกช่วงเดือนมกราคม ซึ่งกลุ่มเน้นการกระจายการผลิตลำไยให้ ออกในหลายช่วง เพื่อลดการกระจุกตัวของผลผลิต นอกจากนี้ ยังมีการปลูกลำไยพันธุ์สีชมพู ซึ่งเป็นลำไยพันธุ์พื้นเมือง มีเฉพาะที่ตำบลหนองตอง ประมาณ 600 ตัน ซึ่งผลผลิตมีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้มีราคาค่อนข้างสูง ประมาณกิโลกรัมละ 100 บาท ด้านการบริหารจัดการภายในสวนมีคลองเชื่อมด้วยระบบท่อระหว่างสระเก็บน้ำในสวนกับแหล่งน้ำชลประทาน แล้วต่อเข้าสู่สปริงเกอร์ ซึ่งทางกลุ่มใช้สปริงเกอร์แบบ 100% มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยสมาชิกมีการเรียนรู้เกษตรแม่นยำผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครใช้โดรนทางการเกษตรเพื่อทดลองในพื้นที่ 2 ไร่ การใช้ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์

ดิน ด้วยผสมปุ๋ยใช้เอง และมีหมอดินในพื้นที่ช่วยให้ค่าปรักษา มีสมาชิก YSF แปรรูปลำไย Freeze แปรรูปเป็นน้ำลำไย และตรวจดูแลแปลงเป็นประจำ ใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยเกล็ดตามความจำเป็น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า แปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองตองส่งผลให้เกิดการพัฒนาในมิติอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย เช่น การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การพัฒนามาตรฐาน GAP การพัฒนาช่องทางการตลาด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลหนองตองมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในส่วนของโครงการดำเนินการตามหลักการของแปลงใหญ่ ด้านการลดต้นทุนการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตจากเดิม 14,000 บาทต่อไร่ เหลือ 9,300 บาทต่อไร่ จากการที่สมาชิกผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง และมีการใช้สารชีวภัณฑ์ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี ด้านการเพิ่มผลผลิต สามารถเพิ่มผลผลิตลำไย จากเดิม 800 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านพัฒนาคุณภาพ ทุกแปลงได้รับมาตรฐาน GAP 100% ด้านการตลาด มีการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ Online และ Modern Trade และด้านการบริหารจัดการ สมาชิกมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และได้จดทะเบียนในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัด และวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ ในอนาคต มีแผนขยายตลาดภายในประเทศ ขยายพื้นที่ปลูกลำไยพันธุ์สีชมพู และผลักดันสู่การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ (GI) และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร

"การดำเนินงานที่เข้มแข็งของแปลงใหญ่ลำไยลำหนองตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 แปลงใหญ่ไม้ผลนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบครบวงจร และสร้างแปลงเครือข่ายให้เป็นแปลงต้นแบบ ในโครงการการสร้างแปลงต้นแบบไม้ผลครบวงจร ปี 2567 จากการจัดลำดับจำนวนแปลงใหญ่ไม้ผล ตั้งแต่ปี 2559 – 2566 ซึ่งไม้ผล 4 ลำดับแรก ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มังคุด และมะม่วง ซึ่งแปลงใหญ่ไม้ผลใน 4 ชนิดนี้ บางแปลงได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งมีความพร้อมที่จะเป็นแปลงต้นแบบไม้ผลครบวงจรได้ อีกทั้งภาครัฐได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการเกษตรด้วย BCG Model เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าภาคเกษตรบนฐานความหลากหลายของทรัพยากร มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร และมีความยั่งยืน" รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว



## เกษตรเขต 6 รณรงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาล



เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี จัดงานรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต ประจำปี 2567 โดยมีประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และแกนนำเกษตรกร เข้าร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการเสวนา “ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รักษาสิทธิ รับโอกาสและการช่วยเหลือภาครัฐ” การจัดนิทรรศการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

นายเรืองพจน์ กล่าวว่า ในปี 2567 กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทำการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งถือว่ามีผลสำคัญและมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเกษตรกรเองอย่างยิ่ง ในการให้การดูแลและช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งปัญหาหลักๆ ที่เราพบกันอยู่ ณ ปัจจุบันนี้คือ ประชาชนยังให้ความสนใจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรน้อย เพราะยังมีความเชื่อว่าจะถูกนำข้อมูลไปขึ้นทะเบียนการเสียภาษี จึงทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้ เสียสิทธิในการที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ อย่างเช่น กรณีที่พี่น้องเกษตรกร ประสบภัยพิบัติ ว่าง่าย อุทกภัย อัคคีภัย ที่ได้รับความเสียหายต่างๆโดยสิ้นเชิง เมื่อไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตรงส่วนนี้ทางภาครัฐ ก็จะไม่สามารถดำเนินการให้การช่วยเหลือได้

นอกจากที่ภาครัฐจะสามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้แล้วนั้น ยังสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการทำการเกษตรฤดูกาลถัดไปแล้วนั้น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนยังมีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการด้านเกษตร ได้แก่ การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช การเข้าร่วมการประกันภัยพืชผลซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการนั้นๆ ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการมาตรการภาครัฐอื่นๆ และการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ ส่วนภาครัฐก็สามารถนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการเกษตร การจัดการด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริมและสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านที่ทำการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งที่มีการเพาะปลูก ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ปลูกแล้ว 30 วันหากยังยืนต้น ให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปีรอบการขึ้นทะเบียน ให้ตรงตามความเป็นจริงและปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิ์และโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์บริการเกษตรกรปฎิรูณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง นายเรืองพจน์ กล่าวและว่า

“จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการภาครัฐครอบคลุมทั้งประเทศ เช่น การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช มากกว่า 4 แสนครัวเรือนต่อปี วงเงินช่วยเหลือ 6 พันล้านบาท, โครงการประกันภัยพืชผล มากกว่า 1 แสนครัวเรือนต่อปี วงเงิน 1 พันล้านบาท, โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.6 ล้านครัวเรือนต่อปี วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท”

ด้านนายเสน่ห์ แสงคำ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า มีประชากร 323,860 คน 117,767 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 40,548 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.43 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยมีพื้นที่เกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว 1,188,993.46 ไร่ พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่มีการทำนาและปลูกพืชไร่เป็นหลัก ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน

“ขณะนี้ เมื่อเทียบระหว่างช่วงเดือนเดียวกันกับปีที่แล้ว มีเกษตรกรที่เดินทางมาขึ้นทะเบียนกันจำนวนมาก และคาดว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีประสบกับสภาวะภัยแล้งที่ยาวนาน และในช่วงนี้เกษตรกรเริ่มที่จะเริ่มปลูกพืชผลทางการเกษตรได้แล้วเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับเกษตรกรเริ่มตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร คาดว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะเริ่มมากขึ้นตามลำดับ”

อุทัยธานี จนท.ห่วงชาวบ้าน!!เร่งลงทะเบียนเกษตรกร ให้ถูกต้อง หวั่นได้รับผลกระทบตามมา แล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือ



เมื่อเวลา 10.00.น.ของวันที่ 06 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ พื้นที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยนายเรืองพจน์ ธารานาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นายเสนห์ แสงคำ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี นางสาวสิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ นายอำเภอทัพทัน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้าน ชาวเกษตรกร ในเขตอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี เร่งเชิญชวนชาวบ้านมาลงทะเบียนเกษตรกรให้ถูก ต้อง หวั่นถูกตัดสิทธิ์ในการช่วยเหลือของภาครัฐ

โดยนายเรืองพจน์ ธารานาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นห่วงชาวบ้านในเรื่องของการลงทะเบียนเกษตรกร อยากให้ชาวบ้านชาวเกษตรกร มาลงทะเบียนให้ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาจ.อุทัยธานี การลงทะเบียนเกษตรกรพัฒนาขึ้นมา 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนที่เหลือยังติดปัญหาของชาวเกษตรกรบางท่าน ที่ยังไม่กล้า มาร่วมลงทะเบียนเนื่องจากชาวบ้านส่วนหนึ่ง หวั่นกลัว คิดไปถึงเรื่องของการเสียภาษี จึงทำให้ชาวบ้านนั้นเกิดความกลัว จนขาดสิทธิของการเข้าถึง และยังไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐด้วย จากกรณีที่ได้รับผลกระทบจากภัยภัย อุกภัย อัคคีภัยต่างๆ ทำให้ภาครัฐไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากชาวบ้านไม่มาลงทะเบียน และเป็นปัญหาให้ชาวบ้านไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งนี้การลงทะเบียนเกษตรกรอย่างถูกต้องแล้ว ยังได้ประโยชน์ และยังทำให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงนาไรได้ ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการป้องกันศัตรูพืช การกระจายของผลผลิต โดยนำข้อมูลของการลงทะเบียนนั้น ไปซ้อนทับกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะเกิดจากพายุเข้าและระบบน้ำของชลประทาน และระบบแผนที่ดาวเทียม เพื่อให้หน่วยงานนั้นสามารถสังเกตเห็นได้ว่า มีพื้นที่ ตรงไหนบ้าง ที่มีโอกาสความเสี่ยง จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรเผื่อระวังได้



จากการสอบถามนายเสนห์ แสงคำ เกษตรจังหวัดอุทัยธานี ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ เร่งดำเนินการให้ชาวบ้าน เกษตรกร เร่งมาลงทะเบียน โดยภาพรวมเวลานี้ จังหวัดอุทัยธานีที่ผ่านมาได้เจอสภาพอากาศ จากสภาวะแล้ง เป็นอย่างมาก ทางหน่วยงานของเกษตรกรของจังหวัดอุทัยธานี จะเร่งประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายเสียงตาม ชุมชนในหมู่บ้าน เพื่ออยากให้ชาวบ้านมาร่วมลงทะเบียน และอยากให้ ได้เข้าถึง จากการช่วยเหลือของภาครัฐ อย่างถูกต้องดังกล่าว



อ่างทอง เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่



การในตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม

กรมส่งเสริมการเกษตร เสริมแกร่ง ‘กล้วยไม้สมุทรสาคร’ ขับเคลื่อนนโยบาย 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง



“เมืองหลวงกล้วยไม้ ต้องนึกถึงสมุทรสาคร” คำพูดที่ไม่เกินจริง สมุทรสาครใกล้ๆ แค่นี้ การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไม่ถึง 1 ชั่วโมง นอกจากวัดวาอาราม อาหารทะเลสด และนาเกลือ หนึ่งในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรสาครไม่แพ้กัน คือพืชเศรษฐกิจอย่าง ‘กล้วยไม้’ ด้วยโอกาสและจุดแข็งของพื้นที่ทำให้จังหวัดสมุทรสาครขึ้นแท่นจังหวัดที่ปลูกกล้วยไม้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

เพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในปี 2570 ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ

นายเอนก ชื่นอารมณณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เผยว่า โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการแผนงานและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในระดับพื้นที่ (ตำบล) อย่างแท้จริง ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการวิเคราะห์ศักยภาพต่างๆ มีการวางแผนการผลิต การเชื่อมโยงตลาด การเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเกษตรกร ขานรับนโยบาย ‘ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้’ เพื่อเป็นการสร้างแนวทางและต้นแบบที่ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่

5 จุดแข็งกล้วยไม้สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่การเกษตร แค่ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 110,000 ไร่เศษ ขณะที่กล้วยไม้เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไม้ประมาณ 3,000 ไร่เศษ

จุดแข็งของกล้วยไม้สมุทรสาคร ประกอบด้วย 5 เรื่องหลัก ได้แก่

1. สมุทรสาครเป็นจังหวัดปริมณฑล

ทำให้การคมนาคมสะดวก การกระจายสินค้าทำได้ง่าย เพราะใกล้ตลาดที่เป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นปากคลองตลาด ตลาดธนบุรี ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง หรือหากส่งออกก็มีสนามบินอยู่ใกล้ๆ

2. สภาพภูมิอากาศและแหล่งน้ำ มีไม้ที่จังหวัดที่สามารถปลูกกล้วยไม้ได้จำนวนมาก ได้แก่ นครปฐม และสมุทรสาคร

3. เกษตรกรมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

ในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ มีการพัฒนาสายพันธุ์ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

4. บริษัทผู้ส่งออกกล้วยไม้ในพื้นที่มีมากถึง 5 บริษัท สอดคล้องกับอัตราการส่งออกต่างประเทศที่สูงถึงร้อยละ 40

5. มีสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย เป็นแหล่งรับเรื่อง แหล่งจัดหาปัจจัยการผลิต และแหล่งให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ อีกทั้งยังมีส่วนราชการสำคัญ คือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

5 Pain Point สู่แผนพัฒนา

หลังจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยกับเกษตรกร พบ 5 ปัญหาหลักที่กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้เผชิญ ได้แก่

1. สถานการณ์ราคาผลผลิตและตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนมาก โดยเฉพาะราคาภายในประเทศ

2. ต้นทุนการผลิตสูง ทั้งการใช้ปุ๋ย สารเคมี ที่ยังมีความจำเป็นอยู่ รวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าแรงงานที่สูงขึ้น

3. สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อแมลงศัตรูพืชที่เพิ่มมากขึ้น และมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น

4. แหล่งเงินทุน กล้วยไม้เป็นพืชมูลค่าสูง การลงทุนจึงค่อนข้างสูง ดังนั้นหากมีแหล่งเงินทุนที่ช่วยในเรื่องของการปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยราคาถูก ในห้วงเวลาก่อนที่จะได้ผลผลิตประมาณ 8-12 เดือน จะเป็นผลดีกับเกษตรกร และ 5. น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร เมื่อถึงฤดูแล้ง สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ติดทะเลอยู่กับปากแม่น้ำท่าจีน จะประสบปัญหาเรื่องน้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร ซึ่งหากน้ำเค็มมากกว่า 0.75 กรัมต่อลิตร จะไม่สามารถใช้รดกล้วยไม้ได้

“หลังจากทำข้อมูลโดยการนำประเด็นที่เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในแปลงใหญ่เข้ามาพูดคุย เราก็มีแผนแล้วว่าจะแก้ไขและพัฒนาแปลงใหญ่กล้วยไม้ไปในทิศทางต่างๆ ดังนี้ สร้างช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, การแปรรูปและการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ, วางแผนประสานงานกับแหล่งเงินทุน-สถาบันการเงิน ให้ปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยถูกที่สุด, ลดต้นทุนพลังงาน โดยกระทรวงพลังงานเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้ และแนวทางในการใช้โซลาร์เซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์ กับอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงเรือนกล้วยไม้, พัฒนา ส่งเสริม วางแผนทางการใช้สารเคมี และสารชีวภัณฑ์ที่ถูกต้อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ย การใช้ปุ๋ยผสมเองตามสูตรที่ต้องการ” เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ให้ข้อมูล

‘กล้วยไม้’ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ด้าน นายยงยุทธ ศรีจินดา ที่ปรึกษาแปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำแปลงกล้วยไม้ว่า แปลงใหญ่กล้วยไม้ ตำบลหนองนกไข่ เป็นการรวมตัวสมาชิกผู้ปลูกกล้วยไม้ 21 ราย พื้นที่การปลูกกว่า 335 ไร่ ประธานแปลงใหญ่คือ นายเบญจ ปุจฉาการ ซึ่งก่อนที่รัฐบาลจะมีโครงการเกษตรแปลงใหญ่ขึ้นมา เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อรับรองออเดอร์จากบริษัทผู้ส่งออกอยู่ก่อนแล้วเดิมที่มีสมาชิกกว่า 30 ราย แต่ด้วยวิกฤตโควิด ทำให้บางส่วนล้มเลิกไป

สำหรับกล้วยไม้ที่นิยมปลูกในพื้นที่มี 2 สกุลหลัก ได้แก่ สกุลหวาย และสกุลมอคคาร่า มีหลากหลายสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ทั้งสีขาว สีชมพู สีเขียว สีม่วง สีเหลือง สีส้ม สีแดง จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ นิยมใช้ประโยชน์ร่วมกันในการนำไปจัดแจกัน จัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ตั้งแต่งานแต่ง งานศพ ไหว้ตามหลุมฝังศพ หรือประดับสถานที่ นอกจากนี้ดอกที่ตัดออก ก็สามารถนำมาพัฒนาเพิ่มมูลค่า โดยการดัดกลีบร้อยเป็นพวงมาลัยหลากหลายแบบ ทั้งพวงเต็ม ธิบิ้น คล้องมือ คล้องคอ พวงมาลัยไหว้พระ พวงมาลัยงานบวช พวงมาลัยหน้าศพ เป็นต้น

“กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาให้ความรู้ด้านวิชาการ จัดหาแหล่งความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการฟาร์ม การทำบัญชี รวมถึงปัญหาโรคระบาด โรคแมลง หารีธลดต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ย ก็จะมาส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกร ให้ผสมปุ๋ยใช้เอง อีกเรื่องหนึ่งคือ การลดต้นทุนกระแสไฟฟ้า เนื่องจากผู้ปลูกกล้วยไม้ทุกรายจะต้องใช้ไฟฟ้าในการรดน้ำ ฉีดยา ให้ปุ๋ย ใช้เวลาทำงานในช่วงเช้าถึงเย็น ทำให้ต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มโดยปริยาย ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงหารือเกี่ยวกับโครงการโซลาร์เซลล์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ระบบการให้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่”

ไม่เพียงเท่านั้น ที่ปรึกษาแปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.หนองนกไข่ ยังบอกอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำหลักการและแนวทางพัฒนาเข้ามา ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มช่องทางการตลาด การพัฒนาพันธุ์ หาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ โรงเรือนกล้วยไม้อัจฉริยะหลังการเก็บเกี่ยว การยืดช่อดอก การใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงาน การใช้แผ่นกักตักกาเหเนียวควบคุมแมลง ลดการใช้สารเคมี วางแผนการผลิตโดยใช้วิธีปลูกเหลื่อมเวลา เพื่อให้ผลผลิตมีอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงตลาดกับความต้องการของลูกค้าในตลาดต่างประเทศ และตลาดออนไลน์ให้เพิ่มขึ้น ประสานงานการออกเอกสารต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการส่งออก พร้อมผลักดันผลผลิตกล้วยไม้ก้าวสู่การเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อไป



นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แกรนด์นนทบุรีการ์นต์” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต  
<https://www.youtube.com/watch?v=cgyRpFCycYw>





นนทบุรี จัดงานใหญ่เปิดตัว “สินค้าเกษตรคุณภาพ แบรินต์นนทบุรีการันตี” ณ เซ็นทรัล เวสต์เกต



จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดงาน "Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์" ยกขบวนสินค้าเกษตรคุณภาพ แบรินต์นนทบุรีการันตี มาให้เหล่านักช้อป เลือกซื้อกันที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี 5 - 10 มิถุนายนนี้เท่านั้น

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์ โดยมีนางพลศรีธัญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรแบรินต์นนทบุรีการันตีให้กับผู้ประกอบการได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับแบรินต์นนทบุรีการันตี เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน ฯ เป็นจำนวนมาก

ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการการรับรองคุณภาพสินค้าภายใต้แบรินต์ "นนทบุรีการันตี สินค้าดีสู่เศรษฐกิจดี" เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และมาตรฐานของสินค้าท้องถิ่น ที่ผ่านการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยจากจังหวัด และการออกร้านจำหน่ายสินค้านนทบุรีการันตีกว่า 34 ร้านค้า ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้านนนทบุรีการันตีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผลผลิตทางการเกษตร อาทิ พุรีเยนนนท์ กระท้อนห่อบางกร่าง กล้วยหอม ผักสลัด ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว กข.43 ชาชกผสมหน่อเกลา พุดดั่งมะพร้าวอ่อน หมุยอ ปลาเค็มอบไอโซน นมแพะอัดเม็ด มะนาวทุลเกล้า เครื่องปั้นดินเผา และสินค้าน่าสนใจอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการทำกระท้อนลอยแก้ว การทำแซนด์วิชผักสลัด การทำข้าวตอกน้ำกะทิทุเรียน การจัดสวนถาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย นาฬิกาทอง คุปองลุ้นโชคเครื่องใช้ไฟฟ้า คุปองเงินสด พร้อมรับชมการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงได้ทุกวันงาน Nonthaburi Guarantee ของดีเมืองนนท์ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 10 มิถุนายน 2567 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนชาวนนนทบุรี และผู้สนใจ มาเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าดีแบรินต์นนทบุรีการันตีกันได้ทุกวัน มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ล้วนมีรสชาติอร่อย คุณประโยชน์สูง และปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะผ่านการคัดสรรคุณภาพสูงสุดและได้รับการรับรองจากแบรินต์ "นนทบุรีการันตี" และร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีไปด้วยกัน

<b>ข่าวสด</b> Khao Sod Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,100	<b>Section:</b> First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ <b>วันที่:</b> พุธที่ 6 มิถุนายน 2567 <b>ปีที่:</b> 34 <b>ฉบับที่:</b> 12244 <b>หน้า:</b> 5(กลาง) <b>Col.Inch:</b> 6.16 <b>Ad Value:</b> 6,776 <b>PRValue (x3):</b> 20,328 <b>คลิป:</b> ชาว-ด้า <b>คอลัมน์:</b> ย่อข่าวเศรษฐกิจ: เทศกาลผลไม้บูฟเฟต์ทุเรียน			



### เทศกาลผลไม้บูฟเฟต์ทุเรียน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ก ศรีนครินทร์  
 ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน  
 “เทศกาลผลไม้ และบูฟเฟต์ทุเรียน”  
 ภายใต้ชื่อ Fruitamin Festival & Durian

Buffet เพื่อส่งเสริมการค้าขายสินค้าภาคเกษตร และเปิดโอกาส  
 ให้เกษตรกรได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนต่อผู้บริโภคโดยตรง  
 โดยมีไฮไลต์ “บูฟเฟต์ทุเรียน” ที่ให้เลือกรับประทานอย่างจุใจ  
 วันที่ 31 พ.ค.-11 มิ.ย. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ก ศรีนครินทร์



ธัญญาพาร์ค ฟนีกกำลัง กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟ่ต์ทุเรียน”



ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “เทศกาลผลไม้ และบุฟเฟ่ต์ทุเรียน” ภายใต้ชื่อ Fruitamin Festival & Durian Buffet เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าขายสินค้าภาคเกษตร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนต่อผู้บริโภคโดยตรง ภายในงานนี้ จะได้พบกับสินค้าผัก และผลไม้สดจากสวน รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายชนิดจากฟาร์มของเกษตรกรตัวจริง อาทิ ทุเรียน หมอนทอง มังคุด ขนุน เสาวรส และมัลเบอร์รี่แปรรูป สิ่งทอและของใช้มากมายให้เลือกสรร และนอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ “บุฟเฟ่ต์ทุเรียน” ที่ให้เลือกรับประทานอย่างจุใจ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจร่วมสนับสนุนเกษตรกร และเพลิดเพลินกับบุฟเฟ่ต์ทุเรียนสุดอร่อยได้ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์